

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์ ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ศาลมีนบุรีเฝยปี” ๕๙ “คดีแพ่งฟ้อง” สูงสุด จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. คอลัมน์กฎหมายข้างตัว “กำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์” จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
๓. ฎีกาเลื่อนอ่านคดีหมิ่นแม่่ว จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

ฉบับวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. เลื่อนอ่านฎีกา “ทักษิณ” ฟ้อง “สนธิ - พวก” จากหนังสือพิมพ์ มติชน
๒. ทำไม “เริงชัย” ไม่ต้องชดใช้ ๑.๘๖ แสนล้าน เปิดคำพิพากษาศาลฎีกาคดีฟ้องค่าเงินบาท จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. ศาลสุรินทร์เปิดร่วมใจไกล่เกลี่ยลูกหนี้ ธกส. จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

Source :

เทลินิวส์ (ข่าว)

Date :

17 ต.ค. 2559

Page :

16

No :

ศาลสุรินทร์เปิดร่วมใจไกล่เกลี่ยลูกหนี้ธกส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องรัตนมงคล โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายอนันต์ ลิขิตชนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย โดยครั้งนี้เป็นเกษตรกรลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่มีการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ธ.ก.ส. ที่วันนี้เข้ามาเข้าโครงการจำนวน 300 ราย ที่ประสบสภาวะการชำระหนี้ ไม่ว่าจะ เป็นสภาวะเศรษฐกิจ การประสบกับภัยธรรมชาติ ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรลดลง เกิดปัญหาหนี้ค้างชำระตามมาเป็นจำนวนมาก และอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินคดีทางกฎหมาย ซึ่งอาจจะเป็นการซ้ำเติมเกษตรกรลูกหนี้ และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารที่มุ่งให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท ไม่เน้นการฟ้องร้องดำเนินคดีกับเกษตรกรลูกหนี้ อันเป็นบทบาทที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรม และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ด้วยกระบวนการระงับข้อพิพาท โดยวิธีการไกล่เกลี่ย

นายกันต์ รัตนสกุลชาติ ผอ.สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต่อว่า การนำระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในการประนีประนอมระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับเกษตรกรลูกหนี้ จะเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาได้อีกทางหนึ่ง โดยลธิธิประโยชน์ที่ลูกหนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ คือ ธนาคารจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการที่สามารถตกลงกันได้ กรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นจะได้รับการลดดอกเบี้ย กรณีปรับโครงสร้างหนี้ จะได้รับการลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ เกษตรกรลูกหนี้สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูอาชีพ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ภาพรวมการชำระหนี้ของเกษตรกรลูกหนี้ นั้น ด้วยสภาวะทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่ต้นปี รายได้ของเกษตรกรก็ลดน้อยลง ความสามารถในการชำระหนี้ก็จะลดลงไปบ้าง แต่เกษตรกรเองก็มีความรับผิดชอบต่อหนี้สินของตนเอง.